



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
25 พฤษภาคม 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 24 พ.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,713 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,507 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 206 ราย หายป่วย 1,565 ราย หายป่วยสะสม 58,674 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย. 103,350 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 167,968,130 ราย เสียชีวิต 3,486,667 ราย รักษาหาย 149,282,988 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ อียิปต์** เตรียมผลิตวัคซีนซิโนแวค 2 ล้านโดส ภายใน 6-7 สัปดาห์ให้ได้ 40 ล้านโดส WHO อ้างอิงข้อมูลที่ซีลี ระบุ วัคซีนซิโนแวคกันติดเชื้อได้ 67% กันเสียชีวิตได้ 80% **อิสราเอล** เตรียมยุติคุมไวรัสโควิด 19 หลังฉีดวัคซีนประชาชนสำเร็จ **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน แต่ผู้เสียชีวิตยังทรงตัว **สหรัฐฯ** พบผู้ติดเชื้อในรอบ 7 วันเฉลี่ย 2 หมื่นกว่าราย ต่ำสุดในรอบ 1 ปี ขณะที่ลอสแอนเจลิสยังพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง **สิงคโปร์** อนุมัติใช้เครื่องตรวจลมหายใจหาเชื้อโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นเอง ทราบผลภายใน 1 นาที **อังกฤษ** เตรียมยกเลิกล็อกดาวน์หลังฉีดวัคซีนสกัดโควิดได้ และผลวิจัยพบวัคซีน Pfizer และ AstraZeneca มีประสิทธิภาพสูง ด้านเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อินเดีย

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1.ผลกระทบหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, sanook

-นายสถาพร ม่วงวัง บุตรชาย นายสมชาย ม่วงวัง อายุ 51 ปี พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 วัน ผลชันสูตรพบเสียชีวิตจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ ชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมต่อร.ม.สธ. ระบุบิดาเสียชีวิต ไม่มีหน่วยงานใดช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีแนะนำยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาจาก สปสช.ตามระบบ หากเกิดความล่าช้าให้เดินทางมาร้องเรียนอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-อสม.หญิง อายุ 47 ปี อยู่หมู่ 10 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ถูกส่งจากรพ.มุกดาหารไปรักษาต่อที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก 10 นาที แล้วเกิดอาการแขนขาอ่อนแรง ชาไปครึ่งตัวด้านขวา อาการขณะนั้นพูดคุยได้แต่มีอาการชาด้านขวาของร่างกาย ผ่านมา 3 วันยังไม่มีหน่วยงานใดอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ชีวประวัติของตอนเข้าตลอดหลังจากป่วยทำให้ขาดรายได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, kapook, newtv, ch7

-นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สจ.มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ นัดญาติและอสม.เข้าพูดคุยทำความเข้าใจว่าเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจริง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน อาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนแวคมี 5 ระดับ กรณีของ นางสาวผุ่น อยู่ในระดับ 4 ที่มีอาการแพ้ ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับ คาดว่ารักษาที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ระยะหนึ่งจะหายเป็นปกติ ได้รายงานให้ผู้ว่า มุกดาหารทราบ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และจะเสนอ สธ.ให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

##### 2.โควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการระบาดของโควิด 19 ใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่พบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 รายว่า ไม่จำเป็นต้องสุ่มตรวจหาเชื้อเพิ่ม แต่เน้นการตรวจหาเชื้อในชุมชนโดยรอบพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ป่วย ซึ่งผู้ติดเชื้อที่พบส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง พร้อมย้ำการมาตรการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ป้องกันได้ทุกสายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, newtv, mcot, topnews) สำนักข่าวไทย, ช่อง 3, 9

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้ขอให้ส่งตัวอย่างเชื้อจากพื้นที่ต่างๆ มาตรวจหาสายพันธุ์เพิ่มเติม 18 ตัวอย่าง ตรวจได้ 15 ตัวอย่าง พบเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 8 ตัวอย่าง สายพันธุ์อังกฤษ 7 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่เป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้มาจาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จะตรวจสอบต่อว่ามีที่มาอย่างไร เชื่อว่าน่าจะมาจากแหล่งเดียวกัน 3 รายแรก ขณะนี้ได้แจ้งผู้ตรวจราชการ เขตฯ 12 ให้เก็บตัวอย่างเชื้อจากจังหวัดรอบๆ มาตรวจเพิ่มเติม เพื่อจะดูว่าเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้กระจายออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ สายพันธุ์นี้มีผลให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าฯ นราธิวาส ระบุ การตรวจพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ใน จ.นราธิวาส เป็นการติดเชื้อในคลัสเตอร์ ต.เกาะสะท้อน และเป็นเชื้อที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับรัฐกัลตัน มาเลเซีย จะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูล

##### 3.การติดเชื้อคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

## ประเด็นข่าว

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า ศบค.ได้หารือร่วมกับกทม. ให้สำนักงานโยธาเรียกบริษัทเอกชน 100 กว่ารายเข้าหารือเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรคร่วมกัน หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎของสธ. อาจมีการสั่งปิดแคมป์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, tnnthailand, sanook, thaiPBS, 77kaoded)

-เจ้าหน้าที่ตม.นนทบุรี ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูของ บมจ. ซีโนไทย ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี หลัง 22 พ.ค. 2564 ตรวจคัดกรองเชิง 900 คน พบผู้ติดเชื้อถึง 519 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว นายอำเภอเมืองนนทบุรีเตรียมเสนอให้จังหวัดออกคำสั่งปิดแคมป์ชั่วคราว พร้อมเตรียมทีมแพทย์คัดกรองแยกผู้ติดเชื้อคนไทย ส่งรพ.สนาม ส่วนแรงงานต่างด้าวคาดว่าจะใช้พื้นที่แคมป์ตั้งเป็นรพ.สนาม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ บ้านเมือง แนวหน้า mcof)

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เรียกประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์กรณีกรณีคัดสรรโรงงาน จ.เพชรบุรี ว่า ในจังหวัดต่างๆ ที่เข้าไปตรวจเพราะเป็นที่สุ่มเสี่ยง เช่น จ.ชลบุรี เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะได้นำตัวมารักษา ทำให้แรงงานที่เหลือปลอดภัย สามารถทำงานต่อไปได้ ก.แรงงานและก.มหาดไทย วางแผนตรวจแคมป์คนงาน 393 แห่งโดยประสาน กทม.ไว้แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า)

-มีรายงานผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์แคลคอมพ์เพิ่ม 678 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,789 ราย ทำให้ต้องขยายรพ.สนามในพื้นที่บริษัท เป็นแห่งที่ 2 โดยมอบหมายให้ นพ.อัญชนะ พานิช เป็นผอ.รพ.สนาม และผู้ตรวจราชการ สธ. ได้สั่งระดมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสมทบ สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มอีก 2,400 เตียง รวม 2 แห่ง 4,800 เตียง พร้อมขอความร่วมมือทุกบริษัทใน อ.เขาย้อย ให้เตรียมสถานที่ตั้งรพ.สนาม กรณีมีแรงงานของบริษัทติดเชื้อเพิ่ม และย้ำให้พนักงานของบ.แคลคอมพ์ฯ ทุกคนเร่งรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคภายใน 3 วัน ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดและถูกลงโทษได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์)

-นายวิรัช อัมระपाल ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 369 คนในโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่าโรงงานดังกล่าวหยุดกิจการตั้งแต่ 13 พ.ค. คนงานที่ติดเชื้อทั้งหมดเข้ารักษาที่รพ.ในพื้นที่ และจะตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งวันที่ 27 พ.ค. ได้ประสานจังหวัดขอให้ตรวจเชิงรุกโรงงานและชุมชนใกล้เคียงแล้ว พร้อมสั่งคุมเข้มสูงสุดนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thaiPBS, bbc, topnews)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า กทม.มีการเผาระวัง 26 เขต 32 คลัสเตอร์ โดยมีคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง คือ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า เขตทุ่งครุ มีผู้ติดเชื้อ 29 ราย ได้ปิดโรงงานและปฏิบัติตามมาตรการสธ.แล้ว และสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน 3 แห่ง เขตบางแค พบติดเชื้อแล้ว 23 ราย ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อเกิดการติดเชื้ออาจมีอาการหนักและมีโอกาสเสียชีวิตสูง จากการสอบสวนโรคพบเริ่มจากผู้ดูแลติดเชื้อ 3 ราย

### 4.รายงานผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, pptvhd36, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, nationtv, innnews)

-**ชัยภูมิ** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย บางรายเชื่อมโยงแคมป์คนงานก่อสร้างตึกรัฐสภาแห่งใหม่ เขตบางซื่อ กทม. **นราธิวาส** หลังพบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในพื้นที่ จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มต่อเนื่อง สั่งปิดพื้นที่เพิ่มรวม 3 อำเภอ คือ ตากใบ บาเจาะ และสุโหงปาตี **สงขลา** บ้านโคกเมา หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ มีชาวบ้านป่วยโควิด 19 ถึง 35 คน ต้องตั้งจุดตรวจโควิดในหมู่บ้าน ร้านค้าให้ลูกค้าสั่งของอยู่นอกบ้าน **สพฉ.** สั่งกักตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หลังพนักงานปฏิบัติภารกิจเดินประจำรถพยาบาลเอกชนที่มาช่วยรับ-ส่งผู้ป่วยที่อาคารนิมิตบุตร รพ.บุษราคัม และรพ.ต่างๆ ป่วยโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.มงกุฎวัฒนะ **MRT** พนักงานทำความสะอาดสถานีหัวลำโพง ตรวจพบเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย โดยระหว่างปฏิบัติงานได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยืนยันทำความสะอาดและป้องกันโควิดตามมาตรการสธ.อย่างเคร่งครัด **ขสมก.** กระเป๋ารถเมล์ ปอ. สาย 138 และสาย 15 ติดโควิด ยอดรวม 87 ราย

### 5.WHO รับรองซิโนแวค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, topnews

-WHO เผยแพร่เอกสารผลการพิจารณาวัคซีนซิโนแวคของจีนขั้นสุดท้าย โดยอ้างผลจากการฉีดที่ประเทศชิลี ว่า ป้องกันอาการโควิด 19 ได้ 67% ป้องกันการแอดมิทได้ 85% ป้องกันการเข้า ICU 89% ป้องกันการเสียชีวิต 80% ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. คาดว่า WHO จะรับรองวัคซีนซิโนแวคภายในสัปดาห์นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, amarintv, innnews, sanook)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า เบื้องต้นองค์การอนามัยโลกให้การรับรองวัคซีนซิโนแวค ถัดจากนั้นคือซิโนแวค โดยสธ. กำลังติดตามการยืนยันที่เป็นเอกสาร เพื่อสนับสนุนการออกใบรับรอง และจะรายงานให้ประชาชนทราบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ

## ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ยื่นเรื่องกับ WHO แล้ว อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ แต่ซิโนแวคถูกตรวจสอบและรับรองจากสถาบันการแพทย์หลายแห่งว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง รวมถึงอย.ไทย และที่ฉีดไปกว่า 3 ล้านโดส พบว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นสูง

### 6.แผนการกระจายวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายสมชาย แสวงการ ประธาน กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เรียกร้องให้ปรับแผนการกระจายวัคซีนไปพื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไม่มาก 60% ที่ได้รับจัดสรรไปให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง เช่น กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ในเดือน มิ.ย. เพื่อเพิ่มจำนวนการฉีด ส่วนจังหวัดที่ถูกระงับวัคซีนเข้ามาอย่างจังหวัดดังกล่าวให้จ่ายวัคซีนชดเชยในเดือน ก.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ระบุ ต้องพิจารณาการกระจายวัคซีนใหม่ตามการแพร่ระบาดของโรค โดยในต่างจังหวัด มีก.มหาดไทยเป็นผู้ดูแลปรับแผนตามจำนวนวัคซีน สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่เข้าระบบหมอบรรเทาอาการอาจมีการขยับเวลาออกไปแต่จะได้ฉีดทุกคน ถ้าในพื้นที่ยังไม่มี การระบาดขอให้สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ch7, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) ช่อง 9

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีน ว่า ศบค.จะประชุมหารือแล้วแถลงกับสื่อมวลชน เบื้องต้นการจัดสรรวัคซีนจะคำนึง 4 ปัจจัย 1.จำนวนวัคซีนที่มี 2.จำนวนประชากร 3.สถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน และ 4.กลุ่มเป้าหมาย เช่น ครู แรงงาน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในเดือน มิ.ย.จะใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นหลัก ส่วนวัคซีนซิโนแวคเป็นส่วนเสริม โดยวัคซีนซิโนแวคที่เข้ามา 6 ล้านโดส ตรวจสอบล็อตการผลิตแล้ว 4 ล้านโดสกระจายฉีดไปแล้ว ขณะนี้ไม่อยากให้ประชาชนกังวลเรื่องเชื้อกลายพันธุ์ เพราะวัคซีนยังให้ผลดี ทั้งลดอัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรค

### 7.รพ.เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, amarintv

-รพ.จุฬารัตน์ ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนซิโนแวค ผู้จองฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาต้องเลื่อนนัดออกไปก่อน

-คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กว่า รพ.วชิรพยาบาล ขอเลื่อนวันรับวัคซีนออกไปก่อน เมื่อได้รับวัคซีนมาจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ วัคซีนแอสตราเซนเนกามีการนำเข้ามาจากเกาหลีใต้เพียงครั้งเดียวเมื่อ 24 ก.พ. 117,000 โดส แต่มีรายงานว่า ไทยเตรียมนำเข้าวัคซีนแอสตราเซนเนกาจากต่างประเทศในเดือน มิ.ย.นี้ แต่ยังไม่ทราบจำนวนและวันที่แน่ชัด

-ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เขียนข้อความระบุว่า รู้สึกกำลังถูกเท ถูกขอให้ช่วยแต่ได้รับวัคซีนจำกัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, mcot, newtv, amarintv.) สวท., ทวีช่อง 3, 7, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า บ.แอสตราฯ ไม่ได้ระบุว่าจะส่งวัคซีน 1 มิ.ย. และกำลังจัดการแผนการส่งให้ประเทศไทย มั่นใจว่าจะส่งตามกำหนด เพราะในสัญญาระบุว่าถ้าวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยไม่ได้ต้องจัดหาจากแหล่งผลิตอื่นมาส่งให้ ส่วนการฉีดวัคซีน 12 โดสต่อขวด ไม่ได้เป็นนโยบาย สิ่งที่ย้ำคือต้องได้โดสละ 0.5 ซีซีตามมาตรฐาน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, newtv, thaiPBS, tnnthailand, innnews, kapook) สวท., ทวีช่อง 3, 7, 9, ไทยรัฐทีวี

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีรพ.ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 ว่า สถานการณ์การระบาดมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องปรับแผนกระจายวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชนมากขึ้น โดยตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป จะเป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 1 หลังจากนั้นฉีดเข็มที่ 2 เดือน ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 สามารถห่างกันได้ถึง 16 สัปดาห์ จากเดิม 10-12 สัปดาห์ ซึ่งมีข้อมูลวิชาการรองรับว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงและขึ้นได้เร็ว จึงมีการเลื่อนฉีดเข็มที่ 2 ออกไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ pptvhd36

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ยอมรับว่า ในบางพื้นที่วัคซีนแอสตราเซนเนกาเริ่มไม่พอ เนื่องจากขณะนี้มีความต้องการวัคซีนสูงมาก สธ.จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ขาดแคลนอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ หากฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรกไปแล้ว ไม่แนะนำให้ฉีดเข็มที่สองเป็นซิโนแวค ควรรอการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนกาในเดือนมิ.ย.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ทวิตเตอร์ว่า การเลื่อนวัคซีน AstraZeneca ควรชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบ ถ้าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันควรกำหนดวันนัดใหม่ให้ชัดเจน

-นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โพสต์ว่า กำหนดส่งวัคซีนแอสตราฯ 1.7 ล้านโดส เมื่อ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่วันนี้หลายที่ประกาศว่ามีแต่ซิโนแวค แล้วแอสตราฯ ที่สัญญาหายไปไหน

## 8.ปัญหาการจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @SuraiST ทวิตข้อความ ระบุว่า จ.ลำปางจองวัคซีนก่อนแต่บุรีรัมย์ได้วัคซีน พร้อมโพสต์ภาพรายงานการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 พ.ค. 2564 ของกองโรคติดต่อทั่วไป จังหวัดที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย ภูเก็ต สมุทรสาคร ระนอง ตาก กทม. นนทบุรี บุรีรัมย์ ชลบุรี พังงา และสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ตั้งข้อสงสัยหลายราย และบางรายระบุว่าบุรีรัมย์แอบมีวอล์คอินมาก่อนแล้ว

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @NattyYind ส่งภาพแผนจัดสรรวัคซีนเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2564 ณ วันที่ 17 พ.ค. 2564 ระบุรายชื่อจังหวัดตามพื้นที่โซนสี และสอบถามว่าจังหวัดสีส้มได้วัคซีนหลักแสนแต่พื้นที่สีแดงได้ 5 หมื่น การกระจายวัคซีนเป็นตามจังหวัดที่มีการระบาดหรือตามใจใคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.พหุศาสตร์ ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงกรณีมีข้อมูลว่ารพ.ธรรมศาสตร์ไม่ได้รับวัคซีนตามที่ขอ ว่า รพ.ธรรมศาสตร์ฉีดวัคซีนให้บุคลากรขอ รพ.ไปก่อนหน้านั้นครอบคลุมร้อยละ 90 ส่วนที่ขอเพิ่มเป็นภารกิจฉีดวัคซีนในรูปแบบกลุ่มองค์กร 12,000 โดส ครอบคลุมบุคลากรรพ.ของมหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียศึกษา และสวทช. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้บริการรพ.และรพ.สนาม และสถานกักกันโรคแบบองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนในวันที่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป แต่ได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีหน่วยงานทำเรื่องขอฉีดแบบกลุ่มองค์กรเข้ามามาก จึงมีวัคซีนให้รพ.ธรรมศาสตร์ 6,000 โดส ทำให้ต้องตัดคนที่นัดไว้ออกประมาณครึ่งหนึ่ง กำลังประสานแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ เพราะกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าเกณฑ์หมอพร้อม

## 9.เปรียบเทียบภาพผู้นำชนชาติวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, สปริงนิวส์

-โซเชียลเปรียบเทียบภาพผู้นำทั่วโลกชนชาติวัคซีน โดยผู้นำไทยมีคนห้อมล้อมจำนวนมาก ขณะที่ผู้นำโลกส่วนใหญ่มีแพทย์หรือพยาบาลเป็นคนฉีดให้แก่ 1-2 คน เพื่อดังบางเพจตั้งคำถามว่าทำไมต้องมายืนออด้ด้านหลังคนที่กำลังได้วัคซีน ส่วน นพ.อริวัฒน์ อารีกิจ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ข้อความว่าเหมือนครูเชียร์เด็กฉีดวัคซีน

## 10.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยแพร่ข้อมูลกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตลาดบางใหญ่ 30 ราย บางรายคล้ายสายพันธุ์อินเดีย จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเพจตลาดบางใหญ่ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ตลาดบางใหญ่ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตรวจโควิดเชิงรุกเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อ 12 รายจาก 200 ราย และไม่ใช่สายพันธุ์สายอินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อข้อความทางโซเชียลมีเดียว่าราชทัณฑ์จะปล่อยตัวนักโทษ 38,000 คน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย. 2564 ว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

## 11.ตำหนิป้ายเชิญชวนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(sanook, innnews, nationtv, pptvhd36)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และ ส.ส.อีกจำนวนหนึ่ง นำรูปของตนไปขึ้นป้ายเชิญชวนคนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่ ว่า เป็นการทำให้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากตน ได้ตำหนิว่าไม่ควรทำและสั่งให้นำป้ายออกแล้ว

## 12.กินยาด่านไวรัสแล้วตาเปลี่ยนสี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์กรณีพบผู้ต้องโทษชายจำนวนมากที่รักษาด้วยยาฟิราเวียร์มีสีของตาขาวเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงอมน้ำเงิน ว่า ได้ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.ศิริราช ช่วยกันพิจารณา ยืนยันว่าเป็นคุณสมบัติของยาฟิราเวียร์ สันนิษฐานว่าตัวยามีคุณสมบัติเรืองแสง โดยจะไปสะสมที่กระจกตา เล็บ และผิวหนัง แต่ไม่ทำให้อวัยวะนั้นทำงานผิดปกติ และหายได้เองเมื่อหยุดยา ไม่มีผลข้างเคียง

## มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ นำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่สสจ.นนทบุรี เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์มอบยาฟิราเวียร์พระราชทานแก่ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 30,000 เม็ด เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด 19 ภายในเรือนจำ โดยเฉพาะเรือนจำในเขตกรุงเทพฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอิศรา, จส.100, mcot, ch7, mthai, thebangkokinsight, thestandard, newtv, sanook, kapok, tnnthailand, innnews, nationtv,

## ประเด็นข่าว

Businesstoday, Amarintv, pptvhd36, ChiangmaiNews, ThaiGov, Workpointtoday, ThaiPBS, Acnews, Thailandplus) สวท., ทีวีทุกช่อง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้าฉีดวัคซีนแอสตราเซนคาเซ็มที่ 2 ที่สถาบันบำราศนราดูร โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้ และกล่าวว่า คนไทยทุกคนจะต้องได้ฉีดวัคซีน ขอให้เชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีนที่เราใช้ทั้ง 2 ยี่ห้อ รวมถึงวัคซีนอื่นที่จะจัดหาต่อไป รวมทั้งขออย่าปิดเป็นข้อมูลและขอให้ฟังแพทย์ที่รับผิดชอบเรื่องโควิดชี้แจงเป็นหลัก ขอให้ประชาชนอย่าประมาท ดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และมีข่าวที่ว่า WHO ใกล้รับรองวัคซีนซิโนแวคอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า จากนั้น อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มอบวัคซีนพาสปอร์ตให้กับนายกฯ และหน้ากากอนามัยซึ่งมีข้อความ I got my shot ฉีดช่วยชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, topnews, สำนักข่าวไทย, ช่อง 5, 9, TNN, ไทยรัฐทีวี)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แถลงข่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบุคลากรภาคการขนส่งสาธารณะกว่า 380,000 คน จากนั้นจะฉีดในประชากรจำนวนมาก โดยได้ตั้งผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร ได้แก่ แอไอเอส, ดีแทค, ทรู และบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมดำเนินงาน คาดว่าให้บริการฉีด 10,000 คนต่อวัน เริ่ม 7 มิ.ย.นี้

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปสามารถจองคิววัคซีนได้ทุกช่องทาง ส่วนหมอพร้อมจะเป็นส่วนหลังการฉีดวัคซีนเพื่อติดตามอาการและแจ้งนัดหมายวัคซีนเข็ม 2 รวมถึงใบรับรองกรณีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight) สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม. ระบุว่า การทดลองระบบก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบวันที่ 7 มิ.ย. ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยระยะแรกเปิดให้บริการแก่บุคลากรด้านขนส่งสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถเมล์ เรือโดยสาร รถทัวร์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการส่งอาหาร และองค์กร/ส่วนราชการที่มีบุคลากรในสังกัดจำนวนมาก ส่วนระยะต่อไปจะเปิดระบบ Onsite Registration โดยวันแรกเปิดให้บริการประมาณ 5 พันคน เพื่อประเมินผล หากไม่มีปัญหาวันที่ 25 พ.ค. จะให้บริการวันละประมาณ 1 หมื่นคน

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า แผนฉีดวัคซีน แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ให้บริการบุคลากร ก.คมนาคม ประมาณ 6 หมื่นคน เริ่ม 24 พ.ค.นี้ ระยะที่ 2 ให้บริการ 3 กลุ่ม รวม 1 หมื่นคนต่อวัน ตั้งแต่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป คือ กลุ่มองค์กรที่ประสานมา สธ. 3 พันคนต่อวัน, กลุ่มประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน ณ จุดบริการ 2 พันคนต่อวัน และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและแอปฯ หมอพร้อม 5 พันคนต่อวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus

-กรมอนามัย แนะนำลูกหลาน ชวนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านทำบุญ-ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านออนไลน์ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของและลดความแออัด ป้องกันโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus

-กรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนพระคิลานุปัฏฐาก ศูนย์พักคอยวัดสะพาน ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กทม. โดยมีการปรับอาคารพักเรียนของพระสงฆ์ที่ศึกษาระยะเป็นศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 150 เตียง โดยแยกผู้ติดเชื้อและดูแลเบื้องต้นเพื่อรอการส่งต่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา บ.ไบโอเจเนเทค จก. ที่เคยยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดจีน ผลิตโดย บ.บาร์ต ไบโอเทค ของประเทศอินเดีย และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ออย. ได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม ของประเทศจีนด้วย โดยเป็นการยื่นเอกสารแบบรอบเดียวจบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, สวท.

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ระบุ เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด 19 แต่ใช้ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อประเมินสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือติดตามอาการของผู้ป่วย จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ออย. ผู้ที่จะผลิตหรือนำเข้าต้องยื่นขออนุญาตกับ ออย. ก่อน รวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ไม่ได้ใช้งานทางการแพทย์ ไม่ต้องขออนุญาตกับ ออย.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ amarintv.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ประเทศไทยเพิ่งเริ่มให้วัคซีนครอบคลุมเพียง 2% ต้องทำให้ได้ถึง 70% ภายใน 4 เดือน จึงจะเห็นผล ต้องให้แบบปูพรมให้ได้มากที่สุดก่อน ขณะเดียวกันต้องพยายามหาวัคซีนอื่นๆ เพิ่ม เพราะในอนาคตต้องมีการกระตุ้นให้ภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา หรือปรับเปลี่ยนวัคซีนให้เหมาะสมกับการกลายพันธุ์ของไวรัส และติดตามภูมิต้านทานในประชากรไทยที่ได้รับวัคซีน ประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันในบริเวณที่มีการระบาด ศึกษาแนวทางการกระตุ้นในเข็มที่ 3 เพื่อให้คงสภาพภูมิที่สูงอยู่ตลอดเวลาใช้ในการป้องกันระยะยาวต่อไป สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาคือ การสลับชนิดหรือยี่ห้อของวัคซีนเพราะเริ่มเห็นปัญหา เช่น นักเรียนหรือผู้ที่เดินทางไปยุโรปหรืออเมริกายังไม่แน่ใจว่าจะยอมรับวัคซีนจีนหรือไม่, คนที่แพ้วัคซีนเข็มแรก หรือในอนาคตที่มีวัคซีนหลายยี่ห้อ ต้องการกระตุ้นในคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว เป็นต้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ

-บอร์ด สปสช. เตรียมงบประมาณ 100.32 ล้านบาท สำหรับจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรี มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย แบ่งเป็น ตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท และบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยสปสช.จะแต่งตั้ง

## ประเด็นข่าว

กลไกเพื่อให้สามารถจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลังจากทีคณะกรรมการอนุมัติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-น.ส.พัชรินทร์ คำศิริพงษ์ กรรมการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า แม้ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนในการใช้ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด 19 แต่มีการศึกษาสรรพคุณพบว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรช่วยป้องกันไข้หวัดได้ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พบว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งกระบวนการติดเชื้อไวรัสของเซลล์ปอด จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาเดี่ยว หรือรวมกับสูตรยามาตรฐานในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ เบื้องต้น มีการหารือเรื่องสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรในคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อต่อยอด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, topnews, pptvhd36, thereporter)

-ก.ดิจิทัลฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการดำเนินคดีกรณีการเสนอข่าวไม่เป็นความจริง ปิดเบี่ยงข่าวสาร ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 18 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

-ศบค. พิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่จะต้องสอบวัดผลความสามารถในเดือนมิ.ย.นี้ โดยที่ประชุมอนุมัติให้ใช้สถานที่ที่จัดสอบได้ แต่ขอความร่วมมือให้จัดสอบภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

-นายกสมาคมอุรเวชช์ รวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลโรคปอด โรคทรวงอกและแพทย์ไอซียู ระบุว่า การดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ติดเชื้อโควิด 19 พบว่า ผู้ที่มีประวัติเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือสูบบุหรี่ธรรมดา มีความผิดปกติของปอด เมื่อติดเชื้อทำให้มีอาการรุนแรง และมีผู้ป่วยจำนวนมากเกิดภาวะปอดแฟบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิต รวมถึงจะต้องนอนรพ.เป็นเวลานาน

- ศบค.ชุดเล็ก ขอความร่วมมือฝ่ายปกครองในส่วนของจังหวัดให้มีการกำกับติดตามป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผ่านแนวชายแดน โดยเน้นย้ำการเข้มมาตรการของรัฐเป็นหลัก หากพบว่าพื้นที่ใด โรงงานใด หรือบริษัทจัดหางานแห่งใด ให้ความช่วยเหลือการลักลอบเดินทางข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย จะดำเนินคดี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ)

-สมาคมสายการบินประเทศไทย ได้รับการอนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด 19 ฉีดให้พนักงานสายการบิน 1.5 หมื่นคน จาก 7 สายการบิน ในฐานะบุคลากรด่านหน้าอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-รมว.การอุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของม.เกษตรศาสตร์ ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือจากราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกทม. จัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนาม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากร มก.บางเขน นิสิต มก. และประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เป้าหมาย 120,000 คน เริ่มตั้งแต่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**บุรี**

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า บทบรรณาธิการ

-ในขณะที่รัฐมุ่งเน้นกับการลดอันตรายการบริโภคยาสูบผ่านมาตรการต่างๆ แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ตอบสนองต่อมาตรการเหล่านี้ และยังคงสูบบุหรี่รวมถึงยาเส้นมวนเองต่อไป ทำให้เป้าหมายการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ของประเทศไทยมีความท้าทาย ขณะเดียวกัน มาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพ เพราะยังพบเห็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเนื่องจากในหลายประเทศสนับสนุนให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่ กลายเป็นความสับสนในสังคมไทยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่จริงหรือไม่ ดังนั้น สธ.ควรทบทวนนโยบายควบคุมยาสูบใหม่

**หมอลืมผ้าก๊อชในช่องคลอด**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-หญิงอายุ 23 ปี อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โพสต์ภาพก้อนผ้าสีดำขนาดใหญ่ประมาณกำปั้น ระบุว่า เป็นผ้าก๊อชซับเลือดที่แพทย์ลืมไว้ในช่องคลอดนานกว่า 2 เดือน โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. รู้สึกว่ามีอะไรมาขวางในช่องคลอด เมื่อเข้าห้องน้ำ พบว่ามีวัสดุแปลกปลอมไหลออกมา จึงดึงออกพบว่าเป็นผ้าก๊อช คาดว่าเป็นผ้าก๊อชที่แพทย์ซับเลือดตอนที่ไปคลอดลูก ที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ แล้วไม่ได้เอาออกมา เบื้องต้นไม่ได้ต้องการเรียกร้อง หรือจงใจทำให้รพ.ได้รับความเสียหาย แต่อยากจะได้เงินให้คนทั่วไประวังตัว

**แจ้งข้อหาหญิงกล่าวหาพ.ทำศพลูกหาย**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี แจ้งข้อกล่าวหา น.ส.กรรณก เพิ่มศิริ ที่อ้างว่าตั้งครรภ์แล้วพ.ทำศพลูกหาย ฐานแจ้งความเท็จ และแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ หรือเอกสารมหาชน เบื้องต้นให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา โดยศาลสั่งสืบคดีและนัดฟังคำพิพากษาปลายเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

**ยกระดับบัตรทองเขตฯ 10**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-สปสช. และเขตสุขภาพที่ 10 ประกาศยกระดับบัตรทองในพื้นที่ "มุทสิริโสธรเจริญราชธานี" ที่รพ.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ทำให้ประชาชนมีความสบายใจใน 4 บริการหลัก คือ 1.เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ 2.ผู้ป่วยไม่ต้อง

## ประเด็นข่าว

กลับไปรับใบส่งตัว 3.โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม 4.ประชาชนสามารถย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและการบริการ หรือ Smart Refer สามารถถ่ายโอนข้อมูลการโยกย้ายผู้ป่วยไปทำการรักษา ณ รพ.ภายในเขตฯ 10 ที่มีศักยภาพในการรักษาตามอาการหรือชนิดของโรคนั้นๆ

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph   healthmoph  moph channel